

phung phung

## Lời trăn trở kính Thánh Giuse (19/03)

Mọi người chúc bình an đến bạn và gia đình, hôm nay 19/03 Giáo hội mừng lễ trăn trở kính Thánh Giuse, bạn Đấng Trinh Nữ Maria. Mọi người bạn mọi người nhàn nhàn ai chần chừ làm quan trọng nhé.

## Cha Vui mừng

Thứ 7: 19/03/2022h

***Thánh Giuse Bạn Đấng Trinh Nữ Maria, Phúc Âm đã ca ngợi Thánh Giuse là người "công chính". Ý nghĩa của chữ "công chính" rất sâu xa.***

Khi Phúc âm nói Thiên Chúa "công chính hóa" người nào, điều đó có nghĩa Thiên Chúa, là Đấng công chính và "chính trực", biết điều gì người đó bằng cách cho họ được chia sẻ sự thánh thiện của Thiên Chúa, và biết đó họ đáng được Thiên Chúa yêu mến.

Khi nói Thánh Giuse "công chính", Phúc Âm muốn nói rằng ngài hoàn toàn mở lòng cho tất cả những gì Thiên Chúa muốn làm cho ngài. Ngài trở nên thánh thiện vì tất cả mở lòng cho Thiên Chúa. Vì những gì còn lại chúng ta để phụng dưỡng. Hãy suy nghĩ về tình yêu mà ngài đã theo đuổi và dành được con tim của Đấng Maria, và sự sâu xa của tình yêu mà hai người đã chia sẻ cho nhau trong cuộc hôn nhân. Khi Thánh Giuse quyên tước bỏ Đấng Maria khi thụ thai người có thai, điều này không trái với sự thánh thiện của Thánh Giuse.

Phúc Âm có ghi lại một câu quan trọng là ngài đã dạy hành vi của này "***cách âm thầm***" vì ngài là "***một người chính trực, nhưng không muốn bị giác bà đả bả xu hướng***" (Mátthêu 1:19).

Ngọt ngào công chính thì đến sự, vui vẻ, hạnh phúc vang lên Thiên Chúa - khi kết hôn với Đức Maria, khi đặt tên cho Hài Nhi Giêsu, khi săn sóc gia đình tại Ai Cập, khi đem gia đình về quê ở Nagiarét, khi sống âm thầm trong bao năm trưởng thành và đức tin và đức cậy.

Vì Thánh Giuse không xuất hiện trong cuộc đời rao giảng công khai của Đức Giêsu, nên sự gia tin rằng có Thánh Giuse đã từ từ từ từ khi Đức Giêsu khởi đầu sự rao giảng.

**Thánh Giuse là quan thầy của những người học hành, vì ngài là cha cho rằng khi ngài từ từ từ từ có Đức Giêsu và Đức Maria ở bên cạnh, đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong đợi khi từ già cõi đời.**

**Thánh Giuse còn là quan thầy của Giáo Hội hoàn vũ, của các người làm cha, các thẩm phán, và viên chức công bằng xã hội.** (Nguồn: ns Người Tin Hữu online)

### **Kinh khấn Thánh Giuse Bảo trợ những việc khó khăn**

Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu gọi Cha mà vô hiệu, Cha có thể từ từ từ từ Đức Chúa Trời, đến nay ngài có thể nói rằng: "Trên trái đất, Thánh Giuse truyền dạy như là van xin." Lạy Cha hiện, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi thời gian này, Cha đã từ từ là Cha Nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con chí thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó cho Cha mọi khó khăn này (kể ra...). Xin Cha giúp giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng - vâng, chúng con tin tưởng, Cha có thể chấp nhận mọi nguy hiểm của chúng con, và giúp thoát chúng con khỏi những khó khăn của sự sống mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vâng lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp ích cho những người sống khổ kêu gọi Cha, chúng con sắp mình dâng chân Cha, tha thiết xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lạy tình thương nhân ái choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con - Amen.

-----

